

Source : ไทยรัฐ (ข่าว)

60093853

Date : 13 ส.ค. 2560 Page : 9

No :

ชาวไร่สุกแซบปีผลผลิตอ้อยทะลัก

นายรังสิต เชียงราช เลขานุการคณะกรรมการประสานงาน 8 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหีบ อ้อยประจำฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ของโรงงานน้ำตาลว่า หลังเปิด หีบอ้อยเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเปิดหีบวันที่ 6 ธ.ค.59 ถึงปัจจุบัน พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 75.24 ล้านตัน อ้อย เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีการผลิต 2558/59 ที่มี อ้อยเข้าหีบ 71.89 ล้านอ้อย ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานน้ำตาลได้ เพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยที่สามารถรองรับผลผลิตได้สูงขึ้น ทำให้เฉลี่ยต่อวันมีปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทราย ทั้ง 54 แห่งมากกว่า ล้านตันต่อวัน ทั้งนี้ การหีบอ้อยในฤดูกาลนี้ จะสิ้นสุดในเดือน เม.ย.นี้

ขณะที่ผลผลิตต่อตันอ้อยก็มีผลผลิตที่ดีขึ้น โดยผลผลิต น้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (อิลด์) เพิ่มขึ้นเป็น 104.92 กิโลกรัม (กก.) เทียบกับระยะเวลาเท่ากันในฤดูหีบอ้อยก่อนหน้าที่มีอิลด์อยู่ที่ 98.41 กก. หรือเพิ่มขึ้น 6.51 กก. ต่อตันอ้อย ส่งผลให้ประเทศไทย มีปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วในขณะนี้ 78.95 ล้านกระสอบ เทียบกับปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้เพียง 70.74 ล้านกระสอบ

ส่วนค่าความหวานเฉลี่ยในอ้อย (ซีซีเอส) เฉลี่ยใกล้เคียงกับปี ก่อนซึ่งอยู่ที่ 12.10 ซีซีเอส จากปีก่อนที่มี 11.51 ซีซีเอส ทั้งนี้ แม้ ภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิตปีนี้ดีขึ้น แต่โรงงาน น้ำตาลทรายมีความกังวลต่อปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ยังคงรุนแรง เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอ้อยไฟไหม้สูงถึง 46.68 ล้านตันอ้อย คิดเป็นสัดส่วน 62.04% ของอ้อยที่เข้าหีบทั้งหมด

นายรังสิตกล่าวว่า สภาพอากาศเย็นในช่วงเก็บเกี่ยวอ้อย ในปีนี้ และรถบรรทุกอ้อยไม่ติดคิวนานในการรวบรวมอ้อย ในไร่อ้อยและขนส่งมายังโรงงานที่ใช้เวลานานๆเหมือนปีก่อนๆ ทำให้คาดว่าในปีนี้จะได้ค่าความหวานในอ้อยในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลต่อราคาให้กับชาวไร่อ้อย แต่หากชาวไร่อ้อยบางรายที่ เร่งเก็บเกี่ยวโดยเลือกใช้วิธีเผาอ้อย จึงจะทำให้ค่าความหวาน ไม่ดีเท่าที่ควร ขณะที่อิลด์ผลิตน้ำตาลทรายปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ดีกว่าปีก่อน จึงจะทำให้ชาวไร่มี รายได้ดีขึ้นและจากราคาน้ำตาลทรายที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ปีนี้ ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยมีความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น.